

# BẢN TIN TỔNG HỢP THÁNG 06/2021



## Chủ điểm bản tin:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Lào thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 06/2021
- Tình hình Kinh tế trong Tỉnh
- Tin khác

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

Mục lục	Trang
1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	03
2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Lê Duẩn	06
3. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị	08
4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân	09
5. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị	13
6. Tỉnh Quảng Trị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF)	15
7. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6	16
8. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 triển khai các nội dung về việc thành lập Hải đội dân quân biển.	18

## **TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH**

**Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng ngày 29/6/2021, Đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu đã đến thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.**



*Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Việt Nam tham dự buổi lễ*

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các cán bộ quản lý chủ chốt của Học viện, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp của Học viện và các học viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại Học viện.





*Đồng chí Thongloun Sisoulith, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chụp ảnh kỷ niệm*

Nhìn lại truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: “Trong giai đoạn cùng chiến đấu khốc liệt, hàng chục nghìn quân tình nguyện Việt Nam đã gác lại gia đình, họ hàng, quê hương của mình, cùng nhau vác súng, đeo ba lô hành quân vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ sang nước Lào chúng tôi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cùng quân đội và nhân dân Lào đấu tranh chống thực dân kiêu cũ và mới. Có thể nói rằng, hầu hết các chiến trường trên mảnh đất Lào, chiến sỹ Lào-Việt Nam đều cùng nhau chiến đấu, chung một chiến hào, góp phần làm cho lực lượng cách mạng Lào từng bước giành được chiến thắng, hoàn toàn giành được thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành lại chính quyền và ra đời nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2/12/1975”, và chính “Sự gian khổ, sự kiên cường và sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ hai nước chúng ta trước đây đã để lại di sản quý báu, đó là đất nước Lào, Việt Nam độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ; nhân dân có cuộc sống yên bình trên tổ quốc mến yêu... Đây cũng chính là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong của chúng ta”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đánh giá cao và biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các đồng chí chiến sỹ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh khốc liệt chống lại giặc ngoại xâm để giải phóng nhân dân Lào thoát khỏi hiểm nguy của ách đô hộ.

Bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc trước sự giúp đỡ vô cùng quý giá của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Lào, đặc biệt là những giúp đỡ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, đồng chí Thongloun Sisoulith khẳng định, Dự án biên dịch Toàn tập Hồ Chí Minh và Từ điển Hồ Chí Minh học từ tiếng Việt sang tiếng Lào giữa hai Học viện là một thành tích to lớn, vốn quý báu để trao truyền cho thế hệ trẻ Lào – Việt Nam được nghiên cứu và hiểu rõ hơn vấn đề này. Đồng chí hy vọng trong những năm tới, hai Học viện sẽ cùng nhau thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt là “học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, từ đó góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và sự nghiệp xây dựng, phát triển của hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào yêu cầu các học viên Lào đang sinh sống và học tập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải quyết tâm dùng thời gian quý báu của mình để cố gắng học tập, đạt được những kết quả tốt và vận dụng được vào thực tiễn công tác sau khi trở về nước.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Việt Nam và khóa IX của Lào. Chuyến thăm góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Nguồn: <https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31501>

## **ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN**

**Ngày 17/6/2021, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và trưởng các khoa, phòng của Trường Chính trị Lê Duẩn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Phụng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.**

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Nguyễn Hữu Thánh, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về một số nội dung về cơ cấu tổ chức bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy của Nhà trường trong năm 2020. Theo đó, với tổng số 40 cán bộ, giảng viên, trong điều kiện có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện thiên tai, dịch bệnh nhưng Trường Chính trị Lê Duẩn đã có nhiều nỗ lực hoàn thành có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã đề ra, với 32 lớp trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng cho hơn 2 nghìn học viên trên địa bàn tỉnh; phục vụ và quản lý 01 lớp cao cấp LLCT với 90 học viên. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, các hoạt động thao giảng, dự giờ cho giảng viên, tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi để nâng cao chất lượng giảng viên được chú trọng. Tham gia có chất lượng các hội thảo, tọa đàm khoa học do Trung ương và tỉnh tổ chức. Thực hiện hỗ trợ cho một số trường chính trị trong cả nước về kỹ năng và kinh nghiệm trong đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ nước bạn Lào.

Các đại biểu đã giải đáp, làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị của nhà trường; làm rõ một số nội dung có vướng mắc, khó khăn chưa xem xét, giải quyết được. Đồng thời trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: xây dựng Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; chủ động tham mưu kiện toàn giảng viên thỉnh giảng; tăng cường liên kết đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy; việc xây dựng văn hóa trường Đảng trong giai đoạn hiện nay... và một số nội dung liên quan đến việc xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh trong thời gian tới.



Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi đến thăm và làm việc với Trường Chính trị Lê Duẩn, ngôi trường có truyền thống 76 năm hình thành và phát triển, mang tên đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn- Nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của Trường trong thời gian qua, khẳng định việc thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ giảng viên xứng tầm nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án phát triển trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kiện toàn đội ngũ giảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng, trong đó ưu tiên thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, có năng lực, kiến thức thực tiễn từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, tăng cường liên kết đào tạo, bồi dưỡng, mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo; phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, hành chính Nhà nước, bổ sung kiến thức mới và các kiến thức nghiệp vụ khác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, kỷ cương; xây dựng văn hóa trường Đảng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác cơ bản thống nhất, giao các ban, ngành liên quan tham mưu giải quyết. Trong đó giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Lê



Đuẩn rà soát kế hoạch bồi dưỡng hàng năm để phân công đơn vị đảm trách phù hợp, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cần quan tâm bố trí kinh phí cho trường nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện giảng dạy, học tập.

Nguồn: <https://tinhuyluongtrivn/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-lam-viec-voi-truong-chinh-tri-le-duan>

## **CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ**

(QTO) - Sáng nay 1/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân và lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan dự lễ.

Ngày 28/5/2021, Tỉnh ủy Quảng Trị có Quyết định số 279 về điều động cán bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Theo đó ông Dương Xuân Sanh, Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến công tác tại cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 1/6/2021. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.





Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Dương Xuân Sanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nêu rõ nhiệm vụ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị ông Sanh sau khi nhận nhiệm vụ mới tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác của mình để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với tập thể cán bộ, lãnh đạo và công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy làm tốt hơn nhiệm vụ công tác nội chính của Đảng, trong đó đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt hơn công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Dương Xuân Sanh hứa đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công việc trong lĩnh vực được phân công.

Nguồn: <https://tinhuyluongtri.vn/-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-pho-truong-ban-noi-chinh-tinh-uy-quang-tri>

## **TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**

Ngày 09/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.



Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội sau 35 năm đổi mới, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, bùng phát trở lại.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kế hoạch triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan đến công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương khẩn trương ban hành các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của Ủy ban bầu cử tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể nhân dân; sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện công khai, minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, chúng ta đã làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác cán bộ, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử.

Công tác an ninh trật tự, y tế, các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, điều kiện thiết bị phục vụ bầu cử được đảm bảo. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Cùng với đó là phương pháp, tinh thần, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát tận cơ sở, khối xóm đã tạo sự lan tỏa từ trên xuống, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng đã thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, xử lý các tình huống nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả; không phát sinh các khiếu nại, tố cáo hoặc vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.

Trong Ngày hội non sông - 23/5/2021, cùng với cử tri của cả nước, cử tri tỉnh nhà đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một điểm mới trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh ta lần đầu ghi nhận hàng trăm cử tri là công dân mới được nhập tịch từ nước bạn Lào.

Với tỉ lệ **99,77%** số cử tri đi bầu, đã bầu được **06** đại biểu Quốc hội, **50** đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, **291** đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và **2.821** đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên, bảo đảm tỷ lệ trẻ, nữ, ngoài Đảng.

Kết quả này vừa phản ánh cách thức tổ chức, vừa phản ánh nền tảng vững mạnh của hệ thống chính trị, nhất là niềm tin của nhân dân sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng, một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng các cơ quan đại diện có đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cho chính quyền bốn cấp trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cùng với Ủy ban bầu cử tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi đồng tình cao với đánh giá về những hạn chế, nguyên nhân đã được thể hiện trong Báo cáo tổng kết. Tôi xin nhấn mạnh thêm vấn đề còn hạn chế được rút ra trong công tác bầu cử như sau:

- *Thứ nhất*, bên cạnh việc tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,77%, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (6), đại biểu HĐND tỉnh (50) thì việc bầu thiếu đại biểu HĐND ở cấp huyện và cấp xã đang là vấn đề rất đáng để chúng ta nhìn nhận thấu đáo hơn. Tại hội nghị này, chúng ta cùng tập trung phân tích nguyên nhân của những hạn chế này. Cụ thể: Đó là

công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tại một số địa phương còn chung chung, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để chỉ đạo nên có việc thiếu chặt chẽ, thiếu kịp thời. Một số địa phương chưa làm tốt về công tác nhân sự, việc ấn định đơn vị bầu cử, phân bổ ứng cử viên chưa hợp lý, để số dư nhiều hơn số dư tối thiểu nên bị phân chia phiếu dẫn đến tình trạng bầu thiếu đại biểu.

- *Thứ hai*, qua quá trình lãnh chỉ đạo và theo dõi của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp, nhận thấy: công tác lãnh, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát... ở một số địa phương chưa tốt, một số cấp ủy chưa chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân để phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, nên thông tin đến với người dân còn hạn chế; việc giới thiệu nhân sự tham gia tổ kiểm phiếu có nơi chất lượng chưa cao, dẫn đến công tác kiểm phiếu bầu cử ở một số tổ bầu cử vẫn còn chậm, phải tổ chức kiểm phiếu nhiều lần....

Tại Hội nghị hôm nay, chúng ta cũng tập trung thảo luận, đánh giá, bổ sung, phân tích sâu hơn những hạn chế, bất cập và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện pháp luật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước... của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới, cũng như việc lãnh chỉ đạo công tác bầu cử trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trước mắt, tôi đề nghị HĐND tỉnh khóa mới cần chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất - một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự của bộ máy nhà nước cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa mới khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo theo luật định để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguồn: <https://tinhuyluongtri.vn/-tiiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hon-nua-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-cua-dai-bieu-quooc-hoi-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan->



## **HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ**

(QTO) - Sáng nay 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh; thường trực và ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Quảng Trị có 44 điểm cầu )



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước hiện nay có những diễn biến phức tạp, khó lường, thuận lợi, thời cơ đan xen với nhiều khó khăn, thách thức..., từ đó đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh

hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ rõ, trong những năm tới đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

### **Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện**

Hội nghị cũng tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới như: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện...

Dịp này, 136 tập thể và 187 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Quảng Trị có 2 tập thể gồm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn:<https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cttw-cua-bo-chinh-tri>

## TỈNH QUẢNG TRỊ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIUWAXTINHR QUẢNG TRỊ VỚI LIÊN ĐOÀN SẢN XUẤT SINGAPORE (SMF)

Ngày 11/6/2021, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn Sản xuất Singapore đã tổ chức buổi Lễ Ký kết trực tuyến biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Quảng Trị xác định công tác xây dựng quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng trong định hướng phát triển của tỉnh. Quy hoạch tốt, quản lý và thực hiện quy hoạch tốt sẽ giúp tỉnh Quảng Trị có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển cho từng thời kỳ, từ đó có cơ chế, chính sách, chương trình, dự án cụ thể để phát triển Quảng Trị nhanh và bền vững.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất: Trong năm 2021, Liên đoàn sản xuất Singapore sẽ giới thiệu các chuyên gia của Singapore để phối hợp nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị; đồng thời, tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, giải pháp, lập điều chỉnh Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng và các khu chức năng trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.



Về phía tỉnh Quảng Trị, đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép các doanh nghiệp do Liên đoàn sản xuất Singapore giới thiệu, nghiên cứu tính khả thi và lập đề xuất đầu tư một số dự án như: sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, hậu cần cảng, đô thị, bệnh viện, trường học, cung cấp nước sạch, xử lý rác thải, các trung tâm thương mại, giải trí, văn

phòng, hạ tầng giao thông... Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét các đề xuất trên cơ sở từng dự án cụ thể và căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam để giao cho UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh hiện thực hóa từng dự án trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: ngay sau lễ ký kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo và giao cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung hợp tác với Liên đoàn.

Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, ủng hộ của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Liên đoàn sản xuất Singapore, các nội dung được ký kết sẽ triển khai có hiệu quả, tiến tới thực hiện các nội dung, nhiệm vụ một cách cụ thể, thực chất và bền vững hơn.

Nguồn: <https://tinhuyluongtri.vn/tinh-quang-tri-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-giua-tinh-quang-tri-voi-lien-doan-san-xuat-singapore-smf>

## **LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ CHÚC MỪNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6**

(QTO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay 21/6/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến thăm và chúc mừng Báo Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn Quảng Trị.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên công tác trong ngành báo chí trên địa bàn tỉnh; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành quả đạt được của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Trị.





Lãnh đạo các cơ quan báo chí cảm ơn sâu sắc lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

**Nguồn:**<https://tinhuyluongtri.vn/-lanh-dao-tinh-quang-tri-chuc-mung-cac-co-quan-bao-chi-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-216>

## THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 4 TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP HẢI ĐỘI DÂN QUÂN BIỂN

Ngày 23/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 về công tác chuẩn bị thành lập Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 33 của Chính phủ; Đề án số 10609 của Bộ Quốc phòng về “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới” giai đoạn (2019 – 2022), là địa phương có vị trí chiến lược cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng, tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chọn triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”; là một trong sáu tỉnh trong cả nước được thực hiện Đề án trong giai đoạn 2019-2022. Theo Đề án, Hải đội dân quân thường trực tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã thông báo một số tình hình, kết quả triển khai và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chủ động triển khai nhiều chủ trương, biện pháp tích cực, quyết liệt trong việc thực hiện Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”; tỉnh đã cử một lực lượng dân quân tham gia đào tạo các chức vụ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật Hải đội dân quân thường trực và đã hoàn thành chương trình đào tạo; ban hành Quyết định đầu tư xây dựng doanh trại Hải đội dân quân thường trực và bến cập tàu của Hải đội; triển khai xây dựng, tu sửa một số cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động trước mắt của hải đội và một số nội dung quan trọng khác.

Sau khi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các cơ quan, chức năng thảo luận, đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh đã thống nhất các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các lực lượng hoàn chỉnh quy chế phối hợp và hoàn thành các nội dung phần việc còn lại để ra mắt Hải đội dân quân thường trực trong năm 2021.

Nguồn:<https://tinhuyluong.vn/thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-bo-tu-lenh-quan-khu-4-trien-khai-cac-noi-dung-ve-viec-thanh-lap-hai-doi-dan-quan-bien.->